

Top mẫu báo giá xây dựng nhà biệt thự trọn gói tại TPHCM

Báo giá thi công biệt thự phần hoàn thiện tại Thiết Kế Nhà 365 bao gồm: Gói trung bình: 2.500.000 VNĐ/m². Gói khá: 2.700.000 VNĐ/m².

HỒ CHÍ MINH, THỦ ĐỨC, VIỆT NAM, May 29, 2023 /EINPresswire.com/ -- Trong xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu [xây dựng nhà phố và biệt thự](#) ngày càng tăng cao và thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Hiện nay, có rất nhiều mẫu nhà biệt thự đẹp và sang trọng để lựa chọn. Nếu chủ thầu đang có dự định xây nhà biệt thự, hãy đọc bài viết sau để tìm hiểu về các mẫu nhà biệt thự phù hợp và đơn vị uy tín để xây dựng nhà trọn gói cho chủ thầu.

+ Những mẫu nhà biệt thự đẹp Biệt thự là công trình lớn, sang trọng thể hiện đẳng cấp của người sở hữu. Hiện có rất nhiều mẫu biệt thự độc đáo, mới lạ chủ thầu có thể tham khảo một số mẫu được ưa chuộng và phù hợp với phong cách thiết kế ở nước ta như:

+ Mẫu biệt thự kiểu Địa Trung Hải

Đây là thiết kế hài hòa kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên nhưng không kém phần sang trọng. Công trình này cần có không gian rộng rãi, với sự kết hợp ngoại thất và nội thất tạo nên sự thoáng đãng cho ngôi nhà. Đặc biệt với khí hậu nóng như nước ta thì đây chính là ưu điểm nổi trội nhất.

+ Mẫu thiết kế biệt thự Pháp



Bảng Đơn Giá Xây Dựng Nhà Trọn Gói TPHCM



Giá thiết kế xây dựng nhà biệt thự hết nhiều tiền

Đây là mẫu thiết kế được sử dụng nhiều tại các công trình biệt thự. Với vẻ đẹp cổ kính vốn có của mình cộng thêm sự tráng lệ, nguy nga. Tạo không gian hoành tráng và thể hiện được đẳng cấp của gia chủ.

+ Mẫu thiết kế biệt thự Châu Âu
Nếu như biệt thự Pháp là công trình uy nghi, tráng lệ thì mẫu biệt thự Châu Âu là sự pha trộn phong cách cổ đại và hiện đại có tính nghệ thuật, thẩm mỹ cao. Đây là mẫu nhà được nhiều khách hàng ưa chuộng mà chủ thầu nên tham khảo.



Đơn Giá Thi Công Biệt Thự tân cổ điển kiểu pháp

+ Thiết kế biệt thự đẹp phong cách hiện đại

Xã hội hiện đại đòi hỏi các mẫu nhà biệt thự cũng phải mang tính hiện đại vào công trình. Sự hiện đại ở đây thể hiện ở sự kết hợp khéo léo của ánh sáng tự nhiên và màu xanh của cây cối. Mang đến sự trẻ trung, phóng khoáng phù hợp với xu hướng.

+ Mẫu biệt thự phong cách tân cổ điển

Đây là mẫu nhà thể hiện sự quyền uy và sang trọng. Lựa chọn kiểu công trình này phù hợp với những người có quyền lực và địa vị trong xã hội hoặc những gia chủ yêu thích vẻ đẹp cổ kính.

+ Biệt thự sân vườn

Biệt thự sân vườn với không gian rộng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những gia chủ yêu thích thiên nhiên và muốn tìm đến những nơi yên tĩnh. Mẫu biệt thự này được bao quanh bởi sân vườn, cây cối hoa lá... mang đến không gian trong lành, mát mẻ.

Mẫu biệt thự 1 tầng 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng...

Mẫu biệt thự này sẽ được thiết kế theo mong muốn của gia chủ. Kiến trúc sư và kỹ sư sẽ có sự linh hoạt trong cách thiết kế và thi công để tạo nên sự ưng ý nhất cho khách hàng. Đảm bảo được sự hiện đại và tinh tế nhưng cũng không kém phần nguy nga cho công trình.

+ [Đơn giá thi công xây dựng biệt thự trọn gói](#) ở TP. Hồ Chí Minh

Chi phí xây nhà trọn gói là điều được nhiều người quan tâm. Tùy vào thời điểm, vật liệu xây dựng hay đơn vị thực hiện để báo giá cụ thể. Tuy nhiên chủ thầu không cần phải lo lắng bởi Hưng Phú Thịnh sẽ mang đến cho chủ thầu dịch vụ với giá cạnh tranh nhất tại HCM.

Công ty trực tiếp tư vấn, khảo sát, cam kết không bán thầu. Cùng với đó là đội ngũ kiến trúc sư,

kỹ sư giỏi giúp chủ thầu tối ưu chi phí nhất có thể. Đến với Hưng Phú Thịnh, khi chủ thầu không hài lòng về bất cứ hạng mục nào sẽ được sửa chữa và chịu toàn bộ chi phí phát sinh. Đảm bảo công trình chủ thầu hoàn hảo với giá thành xây dựng tốt nhất.

+ Đây là đơn vị xây nhà trọn gói uy tín?

Hưng Phú Thịnh là công ty xây dựng nhà thô đến trọn gói theo yêu cầu tại khu vực HCM. Công ty nổi bật về chi phí xây nhà phần thô cạnh tranh trên thị trường. Rất nhiều công trình đã được công ty thực hiện thành công cùng với những đánh giá tốt của khách hàng.

Với tất cả những gì mà Hưng Phú Thịnh làm được trong nhiều năm qua, công ty tự tin có thể đáp ứng được các yêu cầu về xây nhà biệt thự mà khách hàng muốn. hãy nhắc máy lên và liên hệ vào hotline: 0908.0 05.545 để được tư vấn nhé!

Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phú Thịnh.

MST: 370.233.8204

Trụ sở chính: 2/7/11 Đường 30 Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh 1: 551/99/27, Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0975.097.777

Email: xd.hungphuthinh123@gmail.com

Website: hungphuthinh.vn

Xem thêm: [Thành Tựu Đáng Tự Hào Của Công Ty](#)

Hưng Phú Thịnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phú Thịnh

+84 975097777

xd.hungphuthinh123@gmail.com

Visit us on social media:

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[LinkedIn](#)

[YouTube](#)

[TikTok](#)

[Other](#)

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/636470793>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2023 Newsmatics Inc. All Right Reserved.